

สาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 มกราคม
2559 (สารวันครู)

นำเสนอเมื่อ : 12 ม.ค. 2559

สาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 มกราคม
2559



สาร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๐ พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

.....

เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี พร้อมทั้งขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่ครูทุกท่านทั่วประเทศ

ครูเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ โดยครูเป็นทั้ง “ผู้ให้” ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดีคนเก่ง ดังนั้น “วันครู” จึงเป็นวันที่ศิษย์ทั้งหลายจะได้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระคุณของครูในฐานะปูชนียบุคคลซึ่งเป็นที่เคารพรัก และร่วมเชิดชูคุณงามความดีของครูทั่วประเทศที่ทำหน้าที่สำคัญด้านการศึกษา พัฒนาศิษย์ให้สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ ผมได้มอบคำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ ๖๐ ว่า “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งให้การส่งเสริม พัฒนา รักษามาตรฐานวิชาชีพ และยกฐานะเป็นวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการทำงาน สังคมและครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน และร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยให้มีความเข้มแข็งตลอดไป

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี



สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๐ พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังครูทุกท่านทั่วประเทศด้วยความจริงใจ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและเข้มแข็งตลอดมา

การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๐ ในวันนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ที่ให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของครู ได้รับความรู้ถึงพระคุณครูที่ได้อดทนทุ่มเทเพื่อศิษย์ของตนเป็นคนดี คนเก่ง อันจะเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติของเราในอนาคต

ในการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาครูและผู้เรียนโดยการคัดเลือกคนเก่ง คนดี เข้ามาเป็นครู ต้องเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง ปรับกระบวนการทัศนในการจัดการเรียนการสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เด็กได้มีโอกาสมากขึ้นในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทั้งยังจะช่วยทำให้เด็กลดความเครียดจากการเรียนเนื้อหา มาเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานอีกด้วย โดยการนำร่องในโรงเรียนของ สพฐ. ประมาณ ๔,๑๐๐ โรงเรียน ที่มีความพร้อม และมีความประสงค์ จะจัดการเรียนการสอนตามแนวทางนี้ ได้เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่สอง ของปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน เป็นต้นมาแล้ว ภายใต้การกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม จากที่เคยมุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาสาระไปสู่การเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่พึงประสงค์ทุกด้านให้กับเด็ก ครูและเด็กจะมีความใกล้ชิดและรู้จักเด็กมากขึ้น จึงเป็นการสนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” และยังเป็นการคืนความสุขให้แก่เด็กและผู้ปกครองพร้อมกันไปด้วย

ครูจึงมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จึงกำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมและยกสถานะของครู ให้มีความสำคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงและเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของครูให้สูงขึ้น

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ในการมุ่งมั่นพัฒนาศิษย์ ให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ และขอให้ศิษย์ทุกคนของครู ได้ถือโอกาสวันครูนี้ ระลึกถึงพระคุณครู และไปคารวะขอพรจากครูของท่าน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ท่าน ให้ครูของท่านได้ชื่นชมยินดีในความสำเร็จของท่าน ซึ่งจะทำให้ครูมีพลังในการทำงานมากขึ้น ขออวยพรให้ครูทุกท่านทั่วประเทศ มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป



พลเอก

(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา

- สารจากนายกรัฐมนตรื 2559

- สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2559